

MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ

Chăm lo cho người nghèo



Từ quỹ "Vi người nghèo" của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ, nhiều căn nhà đại đoàn kết khang trang, kiên cố được xây dựng.

Với phương châm "Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau", từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Cả đời tôi nghèo khổ nên chỉ mong ước có căn nhà kiên cố. Được MTTQ, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương giúp đỡ, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Giờ mỗi khi mưa bão tôi không phải lo nữa.

MTTQ huyện, từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn kinh phí vận động, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Năm nay 74 tuổi nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Thị Len, thôn Đông Thành, xã An Ấp còn nhiều khó khăn. Ngay từ khi 3 tuổi bà đã bị khuyết tật tay. Là hộ nghèo lâu năm của thôn, bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m², mưa thì dột, nắng rồi vào tận nhà, sức khỏe yếu, mọi sinh hoạt trong nhà số tiền trợ cấp 720.000 đồng cho người khuyết tật nên bà không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà, đầu năm 2022, MTTQ xã An Ấp đề nghị với MTTQ huyện, MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho bà Len. Với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ "Vi người nghèo" của tỉnh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể của huyện, xã cả về kinh phí và ngày công lao động, sau hơn 2 tháng khởi công, đầu tháng 11/2022 căn nhà mái bằng rộng 34m² khang trang, kiên cố đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng giúp bà yên tâm trong cuộc sống. Vui mừng được ở trong nhà mới, bà Len xúc động chia sẻ:

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, huyện Quỳnh Phụ còn 2.702 hộ nghèo, chiếm 3,18% và 2.478 hộ cận nghèo, chiếm 2,92% (kể qua điều tra bằng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều). Để "không ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Theo thống kê của

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để người nghèo được quan tâm chăm lo kịp thời, ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và rà soát tất cả các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nhà ở dột nát, khảo sát xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy. Riêng năm 2022, từ nguồn quỹ "Vi người nghèo" của huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới 16 nhà đại đoàn kết với số tiền 30 triệu đồng/nhà. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây thêm 5 nhà đại đoàn kết với số tiền 50 triệu đồng/nhà. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phát động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo", trọng tâm vào những tháng cuối năm với các hoạt động cụ thể: Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tặng quà nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và dịp Tết Nguyên Đán.

NGUYỄN CƯỜNG

Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sự quan tâm đầu tư hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường THCS Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) nhiều năm liền giữ vững thành tích trường đạt chuẩn quốc gia. Lịch sử và truyền thống tốt đẹp qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Thanh Nê đã và đang là nơi trao gửi niềm tin của bao thế hệ học trò và các bậc phụ huynh.

Cuối năm 1952, Trường cấp II Kiến Xương - tiền thân của Trường THCS Thanh Nê được thành lập. Qua các giai đoạn lịch sử, dù nhiều lần thay đổi tên gọi và địa điểm khác nhau nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, thầy và trò Trường THCS Thanh Nê cũng luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu, khẳng định vị thế trong sự nghiệp trồng người trên quê hương Kiến Xương anh hùng.

7 thập kỷ qua đi, biết bao thế hệ học sinh đã miệt mài học tập, rèn luyện dưới mái trường này với hàng chục khóa học sinh tốt nghiệp ra trường. Có nhiều người đã giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh. Nhiều học sinh đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, sĩ quan, công an, quân đội, y bác sĩ, những doanh nhân thành đạt...

Trường THCS Thanh Nê còn vinh dự và tự hào khi có hơn 2.000 thầy giáo, học sinh xếp bút nghiên lên đường tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trong đó nhiều người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu để quê hương, đất nước được hòa bình và độc lập, phần vinh và phát triển. Cùng với đó, trong suốt 70 năm tại ngôi trường này nhiệt huyết của sự nghiệp trồng người, Trường THCS Thanh Nê vinh dự được đón nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế về thăm và làm việc.

Từ những năm tháng dạy và học trong môi trường "nhà tranh, vách đất", học sinh "chân trần, áo vải", trải qua những thăng trầm lịch sử, đến nay Trường THCS Thanh Nê đã xây dựng được môi trường sư phạm khang trang, "xanh - sạch - đẹp" trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 12.000m² với 16 phòng học, 6 phòng bộ y tế và phòng ứng dụng công nghệ thông tin, phòng truyền thống và phòng chức năng khác. Hệ thống nước sạch, sân chơi bãi tập rộng gần 5.000m², công trình vệ



Trường THCS Thanh Nê - nơi ước mơ tri thức



Cô và trò Trường THCS Thanh Nê.

Thành tích nổi bật giai đoạn 2012 - 2022
* Trường đạt chuẩn quốc gia;
* 1 Huân chương Lao động hạng Ba;
* 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
* 6 bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Bình;
* 1 bằng công nhận trường đạt đơn vị văn hóa 10 năm liên tục, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;
* Nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện, hội chữ thập đỏ, hội khuyến học...

sinh... được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của thầy cô giáo và học sinh. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường có tổng cộng 26 người. Nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Hàng năm, Trường đều có giáo viên tham gia các cuộc hội thi giáo viên cấp huyện và đạt nhiều thành tích cao. Nhờ đó, chất

lượng giáo dục của Trường ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, chất lượng giáo dục vẫn luôn được nâng cao, được duy trì ổn định, 100% học sinh được hoàn thành chương trình học đúng theo yêu cầu kế hoạch đề ra; tỷ lệ học sinh giỏi, khá luôn đạt mức trên 67%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt 100%, trong đó có trên 70% học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường, các phong

trào thi đua diễn ra sôi nổi và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong các năm học. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức tốt các hoạt động nội, ngoại khóa tạo điều kiện tốt cho việc giáo dục toàn diện học sinh góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để có được những thành tích đáng tự hào của Trường THCS Thanh Nê chính là nhờ sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền thị trấn Thanh Nê (nay là thị trấn Kiến Xương), ngành giáo dục và đào tạo các cấp. Đặc biệt là sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cùng hội cha mẹ học sinh. Trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với một trường đạt chuẩn quốc gia, ngay trong năm

học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo Trường THCS Thanh Nê tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mỗi cán bộ, giáo viên thật sự gương mẫu để học sinh noi theo. Tăng cường nền nếp, kỷ cương cũng như tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng của hoạt động dạy và học trong nhà trường. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường kỹ năng thực hành, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Những ngày này, các thế hệ thầy và trò Trường THCS Thanh Nê đang hân hoan hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường - nơi đã gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của biết bao thế hệ học trò. Tự hào về những năm tháng đã qua, mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Thanh Nê hôm nay tiếp tục ra sức phấn đấu trong công tác dạy và học, tiếp nối mạch nguồn truyền thống để ngôi trường mãi là địa chỉ tin cậy trên bản đồ giáo dục tỉnh Thái Bình và toàn quốc cả về quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. PHẠM THỊ KIỀU HÀI (Bi thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Nê)

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

HƯNG HÀ Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá

Với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người, ngành y tế hiểu hơn ai hết các mối nguy hại từ thuốc lá gây ra, vì vậy ngoài việc tham mưu triển khai thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) trên địa bàn tỉnh, ngành y tế còn chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thực hiện nhiều hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc lá. Ngành y tế Hưng Hà là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này. Tại huyện Hưng Hà, các cơ sở y tế, trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch PCTHCTL và thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá phù hợp

với điều kiện thực tế ở đơn vị mình. 100% đơn vị y tế trên địa bàn huyện thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHCTL. Hoạt động truyền thông được các đơn vị tích cực triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Các bệnh viện duy trì hiệu quả hoạt động truyền thông trực tiếp trong khám chữa bệnh, trong sinh hoạt hội đồng người bệnh và nêu cao tinh thần cán bộ y tế nói không với thuốc lá, điển hình là tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuynh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cho biết: Xác định môi trường bệnh viện không khói thuốc lá rất quan trọng,

ngay từ đầu năm bệnh viện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHCTL, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến toàn bệnh viện. Bệnh viện đã thực hiện quyết liệt các biện pháp xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá như: nghiêm cấm hút thuốc lá tại tất cả các khoa, phòng, nơi hội họp; hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại bệnh viện; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tiếp thị, bán thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện... Đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, để đảm bảo không thấy sự thay đổi rõ rệt trong công tác PCTHCTL. Các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền



Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà xây dựng bệnh viện không khói thuốc.

về PCTHCTL được treo, dán ở các khoa, phòng; tình trạng không khói thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Các hoạt động trên từng bước làm thay đổi nhận thức của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; cải thiện môi trường làm việc của các bệnh viện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ y tế và người bệnh. Anh Nguyễn Văn Lai, xã Tân Tiến (Hưng Hà) trong lúc chờ kết quả khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chia sẻ: Trước kia tôi hút thuốc lá rất nhiều nhưng mỗi lần đến khám bệnh đều

được các bác sĩ tư vấn hãy bỏ hút thuốc lá ngay để giữ sức khỏe và đến nay, với quyết tâm cao, tôi đã bỏ được thuốc lá. Hôm nay tôi đến Bệnh viện khám bệnh, nhận thấy môi trường bệnh viện đã thay đổi rất nhiều so với trước, tôi không nhìn thấy bất kỳ ai hút thuốc lá trong bệnh viện cả, môi trường bệnh viện bảo đảm xanh - sạch - đẹp. Trong nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà thường xuyên phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về tác hại

của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa, đóng diễn thể thao không khói thuốc, nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Các trạm y tế xã đã phối hợp hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai công tác truyền thông trên hệ thống truyền thanh xã, lồng ghép trong các hội nghị và tổ chức ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc giữa UBND xã và tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Các địa phương tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nên quy định về việc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư đã được đưa vào hương ước tại các thôn, làng. Ví thế, nhận thức của cán bộ và nhân dân về tác hại của thuốc lá cũng như thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, công tác PCTHCTL tại các cơ sở y tế cũng còn gặp nhiều khó khăn do hàng ngày lưu

lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân rất đông nên đôi lúc khó kiểm soát được tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện, công tác xử phạt vẫn dừng lại ở hình thức nhắc nhở. Trong khi cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Hành vi hút thuốc lá tại cơ sở y tế là hành vi vi phạm quy định pháp luật và có thể bị xử phạt theo mức phạt quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP là từ 200.000 - 500.000 đồng... Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tác hại của việc hút thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, ngành y tế sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về PCTHCTL tại các cơ sở y tế, các đơn vị, địa phương. Duly thực hiện mô hình "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" và nhân rộng việc xây dựng "Nơi làm việc không khói thuốc" nhằm góp phần giảm gánh nặng về bệnh tật, kinh tế do việc sử dụng thuốc lá gây ra. HOÀNG THIA (Trưởng tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)